



## GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM

Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận  
Family Of The Vietnamese Red Beret Corporation – ARVN  
Washington, D.C. Chapter

P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150

Điện thoại: (301)910-5889; Điện thư: [minhtran1416@hotmail.com](mailto:minhtran1416@hotmail.com)

### THƯ XIN YẾM TRỢ CÂY MÙA XUÂN QUÝ MÃO-2023 TPBNDVN/QLVNCH

Kính Gửi:

Kính thưa Quý Mạnh Thường Quân, Quý Hội Đoàn,  
Kính thưa Quý Niên Trưởng,  
Thưa Quý Chiến hữu và Quý Thân hữu.

Gia Đình Mũ Đỏ VN vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận xin được thay mặt cho anh em TPBNDVN QLVNCH gửi lời tri ân đến Quý Niên Trưởng, Quý Mạnh Thường Quân, Quý Hội Đoàn cùng anh em Chiến hữu và Thân hữu luôn hỗ trợ giúp đỡ cho anh em TPBNDVN/QLVNCH trong nhiều năm qua với chương trình CÂY MÙA XUÂN 2022 vừa qua, vì dịch bệnh **Cô vít-19** vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nên GĐMĐVN/HTĐ không thể tổ chức Đêm Cánh Hoa Dù được.

Nhưng Quý Mạnh Thường Quân vẫn tích cực ủng hộ Quỹ TPBNDVN và GĐMĐVN/HTĐ đã nhận được **\$16,465.27USD**. Sau đó chuyển về cho anh em TPBNDVN ở quê nhà vào dịp Tết Nhâm Dần (2022).

Năm nay, tuy cơn đại dịch **Cô vít-19** đã có phần thuyên giảm nhưng hậu quả của nó đã để lại nhiều nỗi khó khăn tột cùng nếu không muốn nói là kinh hoàng, nhất là cho các anh em TPBNDVN. Trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do các anh đã hy sinh và bỏ lại nơi chiến trường những phần thân thể, nay với tấm thân tàn tật hằng ngày độ nhật bằng nghề buôn bán vé số hoặc ăn xin hay hát dạo... đời sống rất cơ cực! Đói và chết dần chết mòn.

Gia Đình Mũ Đỏ VN vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận xin gửi đến Quý Mạnh Thường Quân lá thư này với lời kêu gọi khẩn thiết và mong nhận được sự giúp đỡ, yểm trợ cho Quỹ TPBNDVN để Gia Đình Mũ Đỏ VN Hoa Thịnh Đốn chúng tôi sẽ chuyển về cho anh em TPBNDVN ở quê nhà có được phần quà sớm nhất.

Mọi sự đóng góp giúp đỡ tài chánh bằng ngân phiếu xin đề PAY TO THE ORDER OF:

Tên người nhận: **FOTVRBC** (Family of the Vietnamese Red Berets Corporation)

Địa chỉ: **PO BOX 5345 – SPRINGFIELD VA 22150 USA**. Với **Ghi chú: CMXQM-2023**

Kính chúc Quý Mạnh Thường Quân, Quý Hội Đoàn, Quý Niên Trưởng cùng anh em Chiến hữu và đồng hương luôn được nhiều sức khoẻ và Vạn Sự Như Ý.

**TM GĐMĐVN/HTĐ&PC**

Chi Hội Trưởng



Mũ Đỏ Trần Hồng Minh